

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kính thưa : Quý vị cử tri, quý đồng đạo.

Kính thưa hội nghị

-Tôi là Giáo Hữu Hương Nga thế danh là Lê Thị Nga sinh ngày 27-12-1954

Hiện đang là Phó Trưởng ban đại diện Hội Thánh đặc trách nữ phái tỉnh Tây Ninh.

-Tôi rất vinh dự khi được Hội Thánh và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Tây Ninh, hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử Đại Biểu HĐND tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi nhận thức được rằng: HĐND là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, quyền lực của nhân dân được thể hiện qua người đại diện của mình. Vì vậy đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn mà Hội Thánh và MTTQ tỉnh TN đã tin cậy giới thiệu.

- **Kính thưa cô bác anh chị cử tri thân mến:**

-Tôi là một chức sắc đạo Cao Đài luôn trọn tòng lệnh Hội Thánh, chỉ mong sao lập được nhiều công quả, phục vụ tốt cho xã hội. Ngày nay người chức sắc, tín đồ của đạo Cao Đài là một người công dân tốt có trách nhiệm, tích cực góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp.

Với tư cách là người đại diện cho Tín đồ Đạo Cao Đài trong tỉnh Tây Ninh và là người chức sắc của tôn giáo, tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, nếu như tôi được quý vị cử tri, các cô chú anh chị em tín nhiệm bầu cho tôi được đắc cử, bản thân tôi sẽ cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra như sau;

Thứ 1; sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, kiến nghị và phản ánh lên cấp có thẩm quyền những gì còn bức xúc trong nhân dân mà chưa được giải quyết thỏa đáng, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến sinh hoạt Tôn giáo,, tín ngưỡng và văn hóa xã hội.

Thứ 2: Tôi sẽ chú trọng đến công tác chăm lo các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, là một người tu hành lấy việc giúp khó trợ nghèo làm phương châm hành động, tôi sẽ trình Hội Thánh vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, kết hợp với Chính quyền và Mặt trận để tiếp tục các công việc hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn về vật chất lẫn tinh thần.

Thứ 3: Tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời: quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết nhất là trong tôn giáo ,để cùng chăm lo đời sống tinh thần cho mọi người.

Thứ 4: Tích cực tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư tình cảm, nguyện vọng bức xúc, chính đáng, hợp pháp của nhân dân để phản ánh trung thực và tham mưu với Đảng và Nhà nước đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, tích cực nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, để xứng đáng là người đại biểu đại diện của nhân dân.

Kính thưa cô bác anh chị, cử tri thân mến.

-Tôi được Hội Thánh bổ nhiệm hành đạo với tư cách Phó Trưởng ban đại diện Hội Thánh đặc trách nữ phái tỉnh Tây Ninh, nên tâm nguyện luôn gắn bó với nơi đây, mong được đóng góp sức mình để phục vụ đồng bào và đồng đạo nơi tỉnh Tây Ninh này.

Chương trình hành động thì nêu ra những lời hứa hẹn và mong muốn như vậy, nhưng bản thân biết rằng cũng sẽ rất gian nan, nhưng với tư cách của một người tu hành, làm được gì có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội thì bản thân tôi sẽ không bao giờ từ chối, cố gắng phục vụ hết sức mình để không phụ lòng của Hội Thánh đã giao phó, cô chú anh chị em cử tri đã tin tưởng và gửi gắm.

Xin trân trọng kính chào quý vị.



Giáo Hữu; Hương Nga (Lê Thị Nga)